



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม
โครงการยกระดับน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ด้วย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม โครงการยกระดับน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๗,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาเดียว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่จังหวัดนครราชสีมาเชื่อถือ โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่รับรองสำเนาถูกต้อง

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดนครราชสีมา

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

/กำหนดยื่นซอง...

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://nma.onab.go.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๒๔๖๐๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา